

sacit

ประกาศสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)

ที่ อบค / ๒๕๖๗

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย

ตามที สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ สศท. ได้มีประกาศสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) ที่ ๐๐๒๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย นั้น

บัดนี้ คณะทำงานคัดเลือกเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน ๘ อัตรา และสรุปผลการคัดเลือก โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกของแต่ละตำแหน่ง ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ทราบว่า

๑. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกของแต่ละตำแหน่ง ไปรายงานตัวเพื่อตกลงเงื่อนไขการจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ สศท. ตามวัน เวลา ที่ สศท. กำหนด

๒. ในวันที่ทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น โดยให้นำคำสั่งอนุญาตให้ลาออกจากงาน และใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นด้วย

๓. หากปรากฏภายหลังว่า ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติประจำตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะไม่มีสิทธิได้รับการจ้าง หรือหากได้รับการจ้างแล้ว ต่อมา สศท. ตรวจสอบว่า คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติประจำตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ตั้งแต่ต้น สศท. ขอสงวนสิทธิ์ในการเลิกจ้างผู้นั้น

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางพรรณวิลาส แพน่วง)

รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย

บัญชีแนบท้ายประกาศสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย ที่ ๑๒๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย

ลำดับที่	ตำแหน่ง / รายชื่อ
๑	เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ประเมินผลและเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร (สย.) นางสาวศุภพิชญ์ บุตรกระจ่าง
๒	เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายพัฒนาความร่วมมือวิเทศสัมพันธ์และบริหารความเสี่ยง (สย.) ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก
๓	เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาความร่วมมือวิเทศสัมพันธ์และบริหารความเสี่ยง (สย.) นางสาวนริชา ฤกษ์ลักษณ์
๔	หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิจัยและรับรองมาตรฐานงานศิลปหัตถกรรม (สผ.) ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก
๕	เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี (สผ.) ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก
๖	เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่ (สอ.) นายสุรเชษฐ์ ใบศรี
๗	หัวหน้าฝ่ายบริหารการตลาดและสินค้าคงคลัง (สต.) ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก
๘	เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายการตลาดดิจิทัลและสื่อสารการตลาด (สต.) นางสาวกนกอร พิพัฒน์มงคลพร

Es